

ประจำวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2559

เพิ่มช่องทางขายข้าว'จีทูจี' พาณิชย์ขงวิธีผ่อนชำระจูงใจผู้ซื้อแถบแอฟริกา

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้กรมการค้าต่างประเทศ อยู่ระหว่างการหารือกับทางกระทรวงการคลัง ถึงความเป็นไปได้ในการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือ จีทูจี แบบเงื่อนไขพิเศษ เช่น การให้สินเชื่อ และการผ่อนชำระ เนื่องจากมีหลายประเทศสนใจติดต่อขอซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลแบบเงื่อนไขพิเศษจากไทย เช่น แอฟริกา และโมซัมบิก ซึ่งปกติโมซัมบิก ซื้อข้าวจากไทยที่ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% และข้าวขาว 15% ปีละประมาณ 3-4 แสนตัน

ขณะเดียวกัน กรมฯ เตรียมนัดหารือกับกลุ่มธุรกิจที่ทำการค้ากับกลุ่มประเทศแอฟริกา และธนาคารต่างๆ เพื่อจะดูความเป็นไปได้ในการจัดการเจรจาธุรกิจในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ทั้งนี้หากสามารถมีข้อสรุปในการขายข้าวจีทูจี เงื่อนไขพิเศษ ก็จะทำให้รัฐบาลมีช่องทางในการจำหน่ายข้าวในสต็อกรัฐบาลได้รวดเร็วขึ้น

"รัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะขายข้าว แบบการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน หรือบาร์เตอร์เทรด เนื่องจากการแลกเปลี่ยนสินค้าจะยุ่งยาก และมีปัญหาในการคำนวณราคาสินค้า ดังนั้นรัฐบาลต้องการให้การซื้อขายเป็นการจ่ายเงินจริง เพราะขั้นตอนไม่ ซับซ้อนยุ่งยาก"

สำหรับการขายข้าวจีทูจี ให้กับประเทศอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของฟิลิปปินส์ อาจต้องรอไปอีกระยะหนึ่ง เนื่องจากฟิลิปปินส์เพิ่งผ่านการเลือกตั้ง ส่วนอินโดนีเซียเองก็ยังอยู่ระหว่างการประเมินผลผลิตเพิ่งเก็บเกี่ยว แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ ได้มีแผนเดินทางโรดโชว์ เปิดตลาดข้าว โดยเน้นการขายข้าวคุณภาพดี ซึ่งที่ผ่านมาได้ทำโรดโชว์ไป แล้วที่ฮ่องกง และเร็วๆ นี้จะไปที่สิงคโปร์

ในส่วนของการส่งออกข้าวปี 2559 นี้ ในด้านปริมาณมองว่าไม่น่ากังวลนักน่าจะทำได้ตามเป้าหมาย 9 ล้านตัน เพราะขณะนี้ผ่านมา 4 เดือน (ม.ค.เม.ย. 2559) สามารถส่งออกได้เกือบ 4 ล้านตัน

นอกจากนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างการเตรียมออกประกาศมาตรฐานแนะนำข้าวหอมมะลิส่งออกใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศ ไม่ให้เกิดความสับสน โดยจะยกเลิกมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย หรือ Thai Hom Mali Rice ที่ 98% ให้มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยเหลือเพียงมาตรฐานเดียวที่ ข้าวหอมมะลิ 92% เพราะปัจจุบันมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยมี 2 มาตรฐาน คือ ข้าวหอมมะลิ 98% และข้าวหอมมะลิ 92% แต่มาตรฐาน 98% ไม่มีผู้ประกอบการมายื่นขอส่งออกเลย และมาตรฐาน 92% ก็เป็นมาตรฐานปกติที่มีคุณภาพอยู่แล้ว

สำหรับมาตรฐานใหม่นั้น คาดว่า จะสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงปลายเดือนมิ.ย. และน่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในช่วงเดือน ก.ย. 2559 โดยมาตรฐานใหม่จะกำหนดให้ข้าวหอมมะลิที่มีสัดส่วนตั้งแต่ 92% ขึ้นไป สามารถใช้ชื่อข้าวหอมมะลิไทย หรือ Thai Hom Mali Rice ได้ และข้าวหอมมะลิที่มีสัดส่วนต่ำกว่า 92% แต่ไม่ต่ำกว่า 70% ให้ใช้ชื่อ Thai Jasmine rice ส่วนข้าวที่มาตรฐานไม่เป็นตามกำหนด ก็ให้ส่งออกไปเป็นข้าวตามตัวอย่างที่ผู้ซื้อ ส่งมา

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พาณิชย์ยกเลิกมาตรฐานส่งออกข้าวหอมมะลิสูตร 98% ลดเหลือ 92% คาดเคาะมี.ย.นี้

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงมาตรฐานส่งออกข้าวของไทย ว่า คณะทำงานได้ข้อสรุปเรื่องมาตรฐานใหม่แล้ว ซึ่งเป็นมาตรฐานภาคบังคับ โดยข้าวหอมมะลิจะเหลือเพียงมาตรฐานเดียว คือ มาตรฐาน 92% หรือมีเนื้อข้าวหอมมะลียูไม่ต่ำกว่า 92% และมีข้าวอินปนไม่เกิน 8% ซึ่งจะสามารถใช้ชื่อว่า Thai Hom Mali Rice ในการส่งออก และขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย จากกรมการค้าต่างประเทศได้ และมาตรฐาน Thai Jasmine Rice ที่มีเนื้อข้าวหอมไม่ต่ำกว่า 70% และมีข้าวอินผสมได้ไม่เกิน 30 % เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด ที่ต้องการข้าวหอมมะลิพรีเมียม และข้าวหอมที่มีเกรดต่ำกว่าข้าวหอมมะลิ

"ยกเลิกมาตรฐาน 98% ที่ต้องมีเนื้อข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 98% และมีข้าวอินปนไม่เกิน 2% เพราะเป็นมาตรฐานสูงเกินไป และตั้งแต่ใช้มาตรฐาน 98% มาหลายปี ไทยยังไม่เคยส่งออกภายใต้มาตรฐานนี้เลย ขณะที่ข้าวขาวนั้น จะกำหนดเป็นมาตรฐานแนะนำ และใช้เป็นมาตรฐานสำหรับบริษัทตรวจสอบคุณภาพ (บริษัทเซอร์เวย์) ในการตรวจสอบก่อนการส่งออก คาดจะออกเป็นประกาศมาตรฐานใหม่ได้เดือนมิถุนายน 2559 และจะมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้" นางดวงพรกล่าว

นางดวงพร กล่าวถึงการเจรจาขายข้าวในต่างประเทศ ว่า ได้มีหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในทวีปแอฟริกา ติดต่อขอซื้อข้าวจากรัฐบาลไทยแบบเงื่อนไขพิเศษ เช่น ขอซื้อเป็นเงินเชื่อ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา กรมฯ ได้หารือกับกระทรวงการคลังถึงความเป็นไปได้และรูปแบบการชำระเงิน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะสามารถดำเนินการได้จริงหรือไม่ เพราะต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆ อย่างรอบคอบมากที่สุด โดยเฉพาะความน่าเชื่อถือของรัฐบาลที่ติดต่อขอซื้อเข้ามา ถ้าขายข้าวแบบเงินเชื่อจริงๆ ต้องขายแบบจิวจีเท่านั้น ถ้ามีความเสี่ยง เช่น อาจไม่ได้เงิน จะไม่ขายแน่นอน

ทั้งนี้ เร็วๆ นี้ กรมฯ นัดหารือกลุ่มธุรกิจที่ทำการค้ากับกลุ่มประเทศแอฟริกา และธนาคารต่างๆ เพื่อจะดูความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจซื้อขายสินค้าระหว่าง กัน โดยไม่มีนโยบายขายข้าวแบบแลกเปลี่ยน (บาร์เตอร์ เทรด) หรือการค้าต่างตอบแทน (เคาน์เตอร์ เทรด) เพราะยุ่งยากและมีปัญหาการคำนวณราคาสินค้านอกจากนี้ กระทรวงฯ เตรียมเดินทางไปเจรจาขายข้าวกับโมซัมบิก ซึ่งเคยนำเข้าข้าวไทยปีละ 3-4 แสนตัน ส่วนราคาส่งออกข้าวแนวโน้มสูงขึ้น จากปัจจุบันราคาข้าวขาวอยู่ตันละ 400 เหรียญสหรัฐฯ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

'ข้าวถุง'จ่อปรับขึ้นราคาขายปลีก เหตุปัญหาภัยแล้งทำต้นทุนพุ่ง 'อภิรดี'สั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกิตติมศักดิ์สมาคม ผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาข้าวถุง ว่า ผู้ประกอบการข้าวถุงอาจมีการปรับราคาขายปลีกข้าวถุงขึ้น หากในช่วง 3-4 เดือนหลังนี้ หรือในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ผลผลิตข้าวเปลือกยังไม่ออกสู่ตลาด หรือออกสู่ตลาดน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้ราคาวัตถุดิบข้าวเปลือกปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจุบัน

ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาข้าวถุงขนาด 5 กิโลกรัม (กก.) ในส่วนของข้าวขาว ราคาอยู่ที่ 70-80 บาท ข้าวหอมมะลิ 170-180 บาท โดยราคาทรงตัวมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา แม้ต้นทุนวัตถุดิบจะปรับเพิ่มขึ้นก็ตาม ราคาข้าวเปลือกที่ใช้ทำข้าวขาว ขณะนี้ราคาเพิ่มมาอยู่ที่ กก.ละ 14 บาท จาก กก.ละ 12-12.50 บาท ซึ่งแนวโน้ม ราคาวัตถุดิบ

อาจจะปรับขึ้นจนถึงช่วงข้าวใหม่ออก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ผู้ประกอบการข้าวถุงยังมีสต็อกข้าวอยู่ และจะยังสามารถแบกรับราคาขายเท่าเดิมไปจนเกือบเดือนกันยายน 2559 นี้

"ราคาข้าวถุงจะขึ้นหรือไม่ ต้องรอจนกว่าจะมีข้าวใหม่ออกมาในช่วงเดือนกันยายนนี้ โดยต้องติดตามดูราคาวัตถุดิบด้วย เพราะแม้ปริมาณผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากขึ้น ก็ต้องดูความต้องการของตลาดด้วย" นายสมเกียรติ กล่าว

นางอภิรดี ต้นตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ราคาข้าวถุงขณะนี้ยังคงทรงตัวในระดับปกติ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการปรับลดลงมาบ้าง โดยราคาข้าวในภาพรวมตอนนี้ ยังคงทรงตัว ด้านผลผลิตข้าวนาปรังก็ออกเกือบหมดแล้ว ทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูสถานการณ์ตลาด ราคาข้าวเปลือก ราคาข้าวถุง อย่างใกล้ชิดแล้ว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงได้ดำเนินการดูแล ค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยในการดูแลเรื่องอาหารปรุงสำเร็จนั้น ได้ดูแลผ่านโครงการ "หนูณิชย์... พาชิม" ที่เปิดโครงการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งจะจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาไม่เกิน 25-35 บาทต่อ (จาน/ชาม/ถุง) ซึ่ง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มีร้านในโครงการแล้ว 10,681 ร้าน ทะลุเป้าที่กำหนดไว้ว่าจะให้ครบ 10,000 ร้าน ภายในปี 2559 แบ่งเป็น ในกรุงเทพฯ 3,698 ร้าน และในส่วนภูมิภาค 6,983 ร้าน โดยได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน ที่รับผิดชอบโครงการนี้ ดำเนินการเพิ่มร้านหนูณิชย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึง การขยายจำนวนร้านหนูณิชย์ในฟู้ดคอร์ทของห้างสรรพสินค้าต่างๆ ให้เพิ่มขึ้นด้วย

ทั้งนี้ วันที่ 1-5 มิถุนายน 2559 กระทรวงจะจัดงาน "มหกรรมธงฟ้า: อิมท๊อง ไทยไปกับหนูณิชย์" ขึ้นที่อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย ภายในงานจะคัดเลือกร้านหนูณิชย์มาร่วมในงาน รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ซึ่งเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 20-40% สินค้าเกษตรชุมชน Farm Outlet และสินค้าจากตลาดต้องชม

[ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า](#)

ประมวลข่าวบิกลอต 1.17 ล้านตัน "ธรร-นครหลวง" กวาดสูงสุด

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า ในการเปิดซองเสนอราคาซื้อข้าวสารในสต็อกรัฐบาลครั้งที่ 3/2559 ซึ่งกรมการค้าต่างประเทศเปิดยื่นซองเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ด้วยปริมาณ 1.19 ล้านตัน ถือเป็นปริมาณสูงสุดมากกว่าทุกครั้งที่เคยเปิดประมูลมา นับจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศในปี 2557 โดยครั้งนี้มีผู้ยื่นซองเสนอซื้อ 48 ราย จากจำนวนผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมด 51 รายรวมปริมาณการยื่นซื้อ 1.17 ล้านตัน จาก 118 คลัง มูลค่า 10,046 ล้านบาท และเหลือเพียง 2 คลังปริมาณ 16,700 ตันที่ไม่มีผู้สนใจยื่นซื้อ

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยว่า การประมูลครั้งนี้ผู้ประกอบการให้ความสนใจจำนวนมาก เพราะผลผลิตข้าวได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ขาดซัพพลายข้าว ทำให้ราคาตลาดปรับขึ้นไปสูงสุดในรอบ 2 ปี การประมูลครั้งนี้มีผู้เสนอซื้อปริมาณมากที่สุด คือ บริษัทส่งออกยักษ์ใหญ่เบอร์ 2 กลุ่มนครหลวงค้าข้าวที่ยื่นซื้อสูงสุด 730,000-740,000 ตัน ซึ่งชนะราคาสูงสุด 330,165 ตัน และเบอร์ 3 กลุ่มธรร-นครหลวงยื่นซื้อ 540,000-550,000 ตัน ชนะราคาเสนอสูงสุดรวม 462,282.1 ตัน

ขณะที่ผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 อย่างบริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จำกัด ไม่ได้ยื่นซื้อด้วย คาดว่าเป็นผลจากการที่บริษัท สินไชยศรี จำกัด บริษัทในเครือเคยยกเลิกไม่มารับมอบข้าวสารเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่ประมูลได้ในครั้ง

ก่อน จนเป็นเหตุให้บริษัทใหญ่ถูกแบล็กลิสต์ เช่นเดียวกับบริษัท เจียเม้ง จำกัด ซึ่งถูกขึ้นแบล็กลิสต์เนื่องจากติดปัญหาถูกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งข้อกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ในสมัยนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ส่วนบริษัท พงษ์ลาภ จำกัด ชนระราคาเสนอสูงสุด 69,771.45 ตัน, บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ยื่นเสนอราคาซื้อเพียง 13,084 ตัน แต่สุดท้ายราคาที่เสนอซื้อแพ้ให้กับบริษัทเอกไรซ์ ทำให้บริษัทข้าว ซี.พี.ไม่ได้ข้าวในครั้งนี้

"เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ รายใหญ่ไม่มาซื้อทั้งที่ตลาดขาดวัตถุดิบ หรืออาจรอการเปิดที่ไออาร์ให้ยื่นซื้อแบบมีออร์เดอร์ ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน แล้วอย่างนี้จะไปใช้วัตถุดิบจากที่ไหน หรือเป็นไปได้ว่ามีการส่งนมมีลงมาประมูลที่น่าจับตามองคือ มีผู้ส่งออกมาใหม่ๆ หลายราย"

เช่น บริษัท ธัญญาพาณิชย์ จำกัด ชนระประมูลสูงสุด 117,002.8 ตัน ขณะที่มีการลือกันในวงการว่าเจียเม้งประสบปัญหาขาดสภาพคล่องจนต้องบอกขายโรงงานและท่าเรือใน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 40 ไร่ ราคา 400-500 ล้านบาท มีหลายรายไปดูแต่ยังไม่ใครซื้อ" แหล่งข่าวกล่าว

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ระดับราคาที่เสนอซื้อเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะข้าวขาว 5% ที่มีการเสนอซื้อราคาเฉลี่ย 11,267 บาทต่อตัน จากราคาตลาด 14,000 บาทต่อตัน ส่วนราคาเสนอซื้อข้าวขาว 10% เฉลี่ย 10,550 บาทต่อตัน ขณะที่ปลายข้าวเอวันเลิศ ซึ่งเป็นชนิดที่นำมาประมูลมากที่สุด 700,000 ตัน มีการเสนอราคาเฉลี่ย 7,879 บาทต่อตัน ต่ำกว่าราคาตลาดที่เฉลี่ย 11,000 บาทต่อตัน หลังจากนี้ คณะทำงานระบายข้าวสต็อกรัฐบาล จะประชุมในวันที่ 23 พฤษภาคม เพื่อสรุปผลการเสนอราคา และเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อนุมัติในสัปดาห์หน้า

หากขายข้าวได้ในจำนวนทั้งหมดจะทำให้ข้าวในสต็อกรัฐบาลเหลือประมาณ 10 ล้านตัน จากปัจจุบันที่มีอยู่ 11.4 ล้านตัน ตั้งแต่ที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศได้เปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลไปรวม 14 ครั้ง (ไม่รวมการประมูลวันที่ 19 พ.ค.) ระบายข้าวได้แล้ว 5.4 ล้านตัน มูลค่า 57,620.2 ล้านบาท ส่วนการประมูลรอบต่อไปคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือน มิ.ย. ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือกกองข้าวเพื่อนำมาประมูลในรอบต่อไป

สำหรับความคืบหน้าการเจรจาขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับบริษัทคอฟโก้ รัฐวิสาหกิจจีน ตามสัญญาซื้อขาย 1 ล้านตันแรกของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คาดว่าจะเริ่มนำเข้าข้าวล็อตแรก 1 แสนตันแรกได้ภายในเดือน มิ.ย.นี้ ส่วนราคาที่จะเสนอขายจะมีการตกลงรายละเอียดกันต่อไป ส่วนล้านตันที่ 2 คาดว่าจะเซ็นสัญญาขายได้ในช่วงเดือน มิ.ย.นี้เช่นกัน

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พณ.เฮข้าวล้านตันขายเกลี้ยง ฟุ้งได้ราคาดีทั้งที่เก็บนาน 3 ปี-เร่งเจรจาราคาจีทูจีเงินลดที่ 2

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 19 พ.ค. 2559 กรมการค้าต่างประเทศ ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ครั้งที่ 3/2559 ปริมาณ 1.19 ล้านตัน ใน 120 คลัง ซึ่งมีเอกชนให้ความสนใจยื่นเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติ 51 ราย และผ่านคุณสมบัติทั้งหมด โดยมีเอกชนที่ยื่นเอกสารเสนอราคาซื้อข้าวทั้งหมด 48 ราย เสนอซื้อข้าวจำนวน 1.175 ล้านตัน ใน 118 คลัง คิดเป็น 98% ของปริมาณที่เปิดประมูล มูลค่าประมาณ 10,046 ล้านบาท โดยชนิดข้าวที่มีผู้เสนอราคาซื้อมากที่สุดเป็นปลายข้าวเอวันเลิศ ปริมาณ 390,311 ตัน รองลงมาคือ ข้าวขาว 5% และข้าวท่อนหอมมะลิ ซึ่งหลังจากนี้

คณะอนุกรรมการระบายข้าว จะมีการหารือพิจารณาการระบายอีกครั้งว่าจะสามารถขายได้หมดหรือไม่ และจะนำเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เพื่อพิจารณาอนุมัติผลต่อไป

สำหรับราคาในการประมูลข้าวครั้งนี้ ราคาข้าวขาว 5% เฉลี่ยที่ 11,267 บาทต่อตัน ข้าวขาว10% เฉลี่ยที่ 10,550 บาทต่อตัน และปลายข้าวเอวันเลิศ เฉลี่ยที่ 7,879 บาทต่อตัน ซึ่งราคาการประมูลครั้งนี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีและน่าพอใจ เนื่องจากข้าวในสต็อกของรัฐเป็นข้าวเก่า 3 ปี และราคาไม่ต่างกับราคาข้าวในตลาดจนน่าเกลียด โดยขณะนี้ราคาในตลาดสำหรับข้าวขาว 5% อยู่ที่ประมาณ 14,000 บาทต่อตัน ปลายข้าวเอวันเลิศ อยู่ที่ 11,000 บาทต่อตัน ทั้งนี้หากในการประชุมคณะทำงานพิจารณาให้ขายข้าวครั้งนี้ได้ทั้งหมด จะทำให้ข้าวในสต็อกเหลือ 10 ล้านตัน จากปัจจุบันที่มีอยู่ 11.4 ล้านตัน โดยการประมูลรอบต่อไปคาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือน มิ.ย.ซึ่งอยู่ระหว่างการคัดเลือกกองข้าวเพื่อนำมาประมูลในรอบต่อไป

สำหรับการระบายข้าวในวันที่ 19 พ.ค. 2559 ได้เปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการประมูล ยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าว ปริมาณ 1.19 ล้านตัน จำนวน 120 คลัง เป็นข้าว 14 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวขาว10% ข้าวขาว 25% เลิศ ข้าวเหนียวขาว 10%ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าวเอวันเลิศ และปลายข้าวเอวัน ซึ่งข้าวที่นำมาออกประมูลครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นปลายข้าว รองลงมา คือ ข้าวขาว เนื่องจากเห็นว่าขณะนี้ตลาดข้าวมีความต้องการปลายข้าว เพื่อทดแทนการนำเข้าข้าววัตถุดิบอาหารสัตว์เป็นจำนวนมาก ประกอบกับราคาข้าวในตลาดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการนำข้าวดังกล่าวออกมาเปิดประมูลในครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ที่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศได้เปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลไปแล้วรวม 14 ครั้ง (ไม่รวมการประมูลวันที่ 19 พ.ค.) พบว่าสามารถระบายข้าวได้แล้ว 5.4 ล้านตัน มูลค่า 5.76 หมื่นล้านบาท หากการประมูลในวันที่ 19 พ.ค. มีการอนุมัติขายทั้งหมด จะทำให้รัฐสามารถระบายข้าวรวมทั้งหมด 6.5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 6.76 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ในส่วนในเรื่องราคาข้าวเหนียวที่สูงขึ้นนั้น มองว่าราคาไม่ได้แพงผิดปกติ เนื่องจากตอนนี้ความต้องการของตลาดมีมาก ทั้งการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและความต้องการในประเทศก็มีมาก ซึ่งในปีนี้อาจภาวะภัยแล้งก็ส่งผลให้ผลผลิตลดลงจำนวนมาก และเมื่อเทียบกับราคาข้าวหอมมะลิจึงมีความต่างกันมาก เพราะที่ผ่านมาราคาข้าวหอมมะลิตกลงไปเยอะอีกทั้งราคาข้าวเหนียวก็ถือว่าเป็นข้าวที่ค่อนข้างผันผวนมีทั้งราคาปรับขึ้นและลง ซึ่งหากราคาปรับขึ้นก็จะสูงเร็วมาก และหากราคาลดลง ก็จะลดลงเร็วมากเช่นกัน

นางดวงพรกล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) กับรัฐบาลจีน ว่า การส่งมอบข้าวให้กับจีนในสัญญาเก่าปริมาณ 1 ล้านตัน จะสิ้นสุดในเดือนพ.ค. 2559 นี้ และจะมีการเริ่มต้นเจรจาราคาข้าวและกำหนดวันส่งมอบข้าว ตามสัญญาการซื้อขายข้าวปริมาณ 1 ล้านตัน ที่ได้เซ็นกันไปล่าสุด หรือ 1 ล้านตันแรก ที่ได้มีการตกลงกับจีน ในเดือน มิ.ย. 2559 นี้ และในช่วงปลายเดือน มิ.ย. 2559 ก็จะเร่งรัดให้จีนมีการเซ็นสัญญาซื้อขายข้าวเพิ่มอีก 1 ล้านตัน หรือ ล้านตันที่สอง ตามที่ก่อนหน้านี้ได้ตกลงที่จะมีการซื้อขายข้าวระหว่างกัน 2 ล้านตัน ส่วนสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่น ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด น้ำมันปาล์ม และผลไม้ อาจต้องรอความชัดเจนของการเจรจาเรื่องรถไฟก่อน เนื่องจากสินค้าเกษตรตัวอื่น นอกเหนือจากข้าว 2 ล้านตันนั้น มีข้อผูกมัดเชื่อมโยงกับโครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ไทย-จีน

“ในการคุยกับจีนเรื่องข้าวล้านตันที่สอง ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับจีนไปแล้ว ในช่วงที่เดินทางไปปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 4 ว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา และในช่วงที่จีนจะมาหารือกับกระทรวงคมนาคมในช่วงปลาย มิ.ย. นี้ ไทยจะเร่งรัดให้จีนเซ็นสัญญาซื้อขายโดยเร็ว และในเดือน มิ.ย. นี้ ตามสัญญาซื้อขายข้าวจำนวน 1 ล้านตันแรก ของรัฐบาลปัจจุบัน ระหว่างกรมการค้าต่างประเทศ และ COFCO Corporation ที่ได้ลงนามไปเมื่อ 3 ธ.ค. 2558 ซึ่งเป็นข้าวฤดูการผลิตใหม่ทั้งหมด จะเริ่มตกลงราคาและส่งมอบได้”

ทั้งนี้จีนเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทยเฉลี่ยปีละ 0.40 ล้านตัน และเพิ่มปริมาณขึ้นเป็นลำดับ โดยในปี 2558 จีนนำเข้าข้าวจากไทยปริมาณ 0.93 ล้านตัน นับเป็นปริมาณสูงสุดในรอบสิบปีที่ผ่านมา ส่วนในปี 2559 (ม.ค.-มิ.ค.) นำเข้าปริมาณ 0.26 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีปริมาณ 0.14 ล้านตัน

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ธ.ก.ส.ปรับแนวทางประกันภัยนาข้าวฤดูผลิต '59/60 คลังสั่งหั่นค่าเบี้ย-ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่เป็น 30 ล้านไร่

นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 25 พ.ค. 2559 นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. มีวาระพิจารณาเรื่องการทำประกันภัยนาข้าวใหม่ในปีการผลิต 2559/60 ที่เริ่มเปิดให้เกษตรกรเข้าโครงการในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. 2559 นี้ โดยมีแนวทางที่สำคัญใน 3 เรื่อง คือ การขยายพื้นที่เป้าหมายในการทำประกันให้ครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้น จากพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดในประเทศราว 60 ล้านไร่ ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมามีเกษตรกรที่ทำประกันภัย 9.2 หมื่นราย คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1.5 ล้านไร่ ทั้งนี้จากปรับแนวทางใหม่ ตั้งเป้าว่าจะมีเกษตรกรทำประกันภัยทั่วประเทศราว 30 ล้านไร่

สำหรับแนวทางที่ 2 คือ การให้เกษตรกร ทำประกันภัยควบคู่ไปกับการขอสินเชื่อ และแนวทางที่ 3 คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าใจเรื่องความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ โดยในระยะแรก จะให้ภาครัฐได้แก่ ธ.ก.ส. และ กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับภาระค่าเบี้ยส่วนใหญ่ ให้เกษตรกรมากที่สุดไปก่อน

ทั้งนี้จากหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าเมื่อมีการทำประกันภัยครอบคลุมถึง 30 ล้านไร่แล้ว จะช่วยให้ค่าเบี้ยถูกลงและเป็นอัตราเดียวกันได้ทั้งประเทศ จากที่ผ่านมาการกำหนดค่าเบี้ยตามความเสี่ยงของพื้นที่ โดยพื้นที่ที่เสี่ยงต่ำจ่ายค่าเบี้ยตั้งแต่กว่า 100 บาทต่อไร่ ไปจนถึงเสี่ยงสูงจ่าย ค่าเบี้ยกว่า 400-500 บาทต่อไร่

"เรื่องค่าเบี้ยที่ 120 บาท ขณะนี้ถือว่ายังไม่สรุปเพราะทางกระทรวงการคลัง ต้องการให้ ค่าเบี้ยถูกลงไปกว่านี้อีก เนื่องจากมีการปรับแนวทางให้ครอบคลุมพื้นที่จำนวนมากได้แล้ว ซึ่งในอนาคต หากสามารถขยายพื้นที่ได้มากๆ ก็มีการพูดถึง เรื่องการตั้งกองทุนประกันภัยเพื่อประกันภัยต่อ" นายสมศักดิ์กล่าว

ก่อนหน้านี้ แหล่งข่าวจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ระบุว่า รัฐบาลมีแนวคิดที่จะออกประกันภัยพืชผลภาคบังคับ โดยเริ่มที่ประกันภัยข้าวนาปี มุ่งไปที่ลูกค้า ธ.ก.ส.โดยทางสมาคมฯ ได้ทำการเจรจาต่อรองกับบริษัทประกันภัยต่อ ภายใต้เงื่อนไขการทำประกันภัย 25 ล้านไร่ ซึ่งเพิ่มขึ้น 16 เท่าตัว ให้คิดราคาเบี้ยประกันภัยในอัตราเดียวทั่วประเทศ ซึ่งทางบริษัทประกันภัยต่อได้เคาะราคาเบี้ยประกันภัยออกมาที่ 120 บาทต่อไร่ทั่วประเทศ ภายใต้เงื่อนไขมีพื้นที่เพาะปลูกทำประกันภัย 25 ล้านไร่ จะคิดเป็นเบี้ยประกัน 3,000 ล้านบาทต่อปี

อย่างไรก็ตาม จะมีความคุ้มครอง 7 ภัยเหมือนเดิม คือ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม้ 1,111 บาทต่อไร่ ภัยศัตรูพืชและโรคระบาด คุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน หลังจาก ที่รัฐบาลชดเชยให้กับเกษตรกรไร่ละ 1,113 บาทต่อไร่ รวมเกษตรกรได้รับการชดเชย 2,224 บาทต่อไร่ ส่วนค่าเบี้ยที่มีการเสนอที่ 120 บาทต่อไร่ คาดว่าทางรัฐบาลและ ธ.ก.ส. จะรับภาระช่วยจ่ายค่าเบี้ยให้ 100 บาท ส่วนที่เหลืออีก 20 บาทให้เกษตรกรจ่ายเอง ซึ่งคาดว่าจะมีการนำข้อสรุปเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์นี้

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พาณิชย์ผลักดันโครงการโรงสีติดดาว พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ-เพิ่มความเชื่อมั่นคุณภาพข้าว

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนิน "โครงการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว" ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโรงสีของประเทศไทยให้มีการบริหารจัดการทั้งด้านกระบวนการผลิต การดูแลและเก็บสินค้า จนถึงการผลิตและจำหน่ายสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพข้าวของประเทศไทย และพัฒนาศักยภาพการแข่งขันการส่งออกข้าว ในขณะที่ประเทศคู่แข่งในประชาคมอาเซียน อาทิ เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ ก็ได้มีการพัฒนาอย่างเป็นลำดับ

"จุดประสงค์ในเบื้องต้น ต้องการจะพัฒนาให้โรงสีได้มีระบบมาตรฐานการผลิตข้าวสารที่มีความปลอดภัยในการบริโภค ระบบมาตรฐาน GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICE) และ HACCP (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT)" รมว.พาณิชย์ กล่าว

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาวนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.58 โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ก.ค.58 เห็นชอบกรอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว โดยนำร่องดำเนินการเป็นมาตรการสมัครใจสำหรับโรงสีเอกชนซึ่งมีกำลังการผลิตเกินกว่า 300 ตัน/วันขึ้นไป และโรงสีของสถาบันเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 40 ตัน/วันขึ้นไป ที่มีระบบการบริหารจัดการตั้งแต่การรับซื้อข้าวเปลือก กระบวนการผลิต การเก็บรักษาสินค้า ตลอดจนการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพครบถ้วนจำนวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย,ด้านสถานประกอบการ, ด้านกระบวนการผลิต, ด้านความเป็นธรรมในการรับซื้อข้าวเปลือก, ด้านสุขอนามัย และด้านอื่นๆ เช่น การให้ความร่วมมือกับทางราชการ โดยมีคณะทำงานระดับจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และสาธารณสุขจังหวัด เป็นคณะทำงาน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโรงสีที่มีความพร้อมในการติดดาวส่งให้คณะกรรมการการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาวเป็นผู้พิจารณาจัดเกรดให้การติดดาวต่อไป

พร้อมทั้งกำหนดให้สิทธิประโยชน์สำหรับโรงสีติดดาว อาทิ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ การต่อยอดธุรกิจโรงสี อาทิ การฝึกอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน และการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจะได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการในการดำเนินนโยบายต่างๆ ของทางราชการเป็นลำดับแรก

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ผลจากการดำเนินการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาวดังกล่าว ปรากฏว่ามีโรงสีที่มีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวนทั้งสิ้น 98 ราย ใน 35 จังหวัด โดยคณะกรรมการการจัดเกรดโรงสีข้าวโดยการติดดาว ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 มี.ค.59 เห็นชอบให้จัดเกรดโรงสีติดดาวดังกล่าวเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทดาวเงิน ซึ่งเป็นโรงสีที่ผ่านหลักเกณฑ์การจัดเกรดโรงสีติดดาวที่กำหนด และประเภทดาวทอง ซึ่งเป็นโรงสีที่ผ่านหลักเกณฑ์และต้องมีใบรับรองระบบมาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP ด้วย และให้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาการประกอบธุรกิจของโรงสีติดดาว รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ อาทิ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อยกระดับจากประเภทดาวเงินเป็นประเภทดาวทอง และจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมให้ความรู้กับโรงสีในเรื่องที่เกี่ยวข้องในการค้าข้าว

โดยในปี 2559 กรมการค้าภายใน ได้มีการดำเนินการนำร่องในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการโรงสีติดดาวเบื้องต้นแล้ว ได้แก่ การประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงสีติดดาวเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "บัญชี ชี้ช่องรวย" ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การจัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพขบวนการผลิตของโรงสีติดดาวแบบครบวงจร ได้แก่ หลักสูตรการฝึกอบรมการอบลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือก และการเพิ่มประสิทธิภาพการสีข้าว จำนวน 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 วัน เป้าหมายผู้รับการอบรมจำนวน 50 คน และหลักสูตรการฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ ในการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารทางด้านเคมีและด้านกายภาพ ตามมาตรฐานข้าวของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน เป้าหมายผู้รับการอบรมครั้งละ 20 คน

"เมื่อจัดเกรดโรงสีติดดาวเป็น 2 ประเภทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีโรงสีที่มีใบรับรองระบบมาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP และเข้าหลักเกณฑ์เป็นโรงสีดาวทอง จำนวนทั้งสิ้น 59 ราย สำหรับโรงสีอีก 39 ราย ซึ่งยังไม่มีใบรับรองระบบมาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP จึงเข้าหลักเกณฑ์เป็นโรงสีดาวเงิน" รมว.พาณิชย์ ระบุ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับสูงขึ้น ตามการปรับขึ้นของประเทศอื่นๆ แต่ยังคงไม่มีคำสั่งซื้อใหม่ๆเข้ามา ท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวในตลาดค่อนข้างเบาบาง เพราะผ่านพ้นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาว (winter-spring rice) ไปแล้วโดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเป็นผลผลิตในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crop) ที่จะออกสู่ตลาดในเขตที่ราบลุ่มน้ำโขง

ในขณะที่ราคาข้าวขาว 5% (winter-spring rice) อยู่ที่ระดับ 380-385 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เพิ่มขึ้นจากระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน (FOB Saigon Port) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยในช่วงนี้ผู้ซื้อจากแอฟริกาจะหันไปซื้อข้าวจากอินเดีย หรือปากีสถานแทน

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-18 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 193,736 ตัน มูลค่า 87.059 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 3.7% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 201,177 ตัน มูลค่า 86.642 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มกราคม – 18 พฤษภาคม 2559 มีจำนวน 2.072 ล้านตัน

มูลค่า 875.497 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 17.9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 1.757 ล้านตัน มูลค่า 738.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) คาดว่าในช่วงไตรมาสที่สองของปีนี้จะมีการส่งออกข้าวประมาณ 1.5 ล้านตัน ต่ำกว่าไตรมาสที่ผ่านมาประมาณ 100,000 ตัน อย่างไรก็ตามคาดว่าตลาดส่งออกจะกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปีเพราะคาดว่าฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และจีนจะกลับเข้ามาซื้อข้าวอีกครั้ง

ที่มา Oryza.com

กัมพูชา

ในเดือนมิถุนายนนี้ สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (The Cambodian Rice Federation; CRF) จะดำเนินการจัดซื้อข้าวหอมเกรดดีในนามของกัมพูชาในชื่อ “Angkor Malis” โดยเครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์นี้จะได้รับการคุ้มครองจากกระทรวงพาณิชย์ และจะมีการออกระเบียบในการขอใช้เครื่องหมายนี้

มีรายงานว่า การส่งออกข้าวหอมของกัมพูชาไปยังตลาดสหภาพยุโรปกำลังอยู่ในภาวะเสี่ยง เนื่องจากมีผู้ส่งออกบางรายที่มีการผสมข้าวคุณภาพต่ำไปในข้าวหอมคุณภาพดีที่ส่งไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่าง EU และกัมพูชา ครั้งที่ 9 (the 9th EU-Cambodia Joint Committee meeting) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการเตือนเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวกัมพูชาไปยัง EU ได้ โดยในขณะนี้ EU ได้มีการเฝ้าระวังเรื่องมากขึ้น

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

มีรายงานว่ารัฐบาลชุดใหม่จะห้ามไม่ให้บริษัทเอกชนนำเข้าข้าวเพื่อที่จะลดปัญหาการลักลอบนำเข้าข้าว ก่อนหน้านั้น นายปีเตอร์ ลาวีนา โฆษกของนายโรดริโก ดูแตร์เต ว่าที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ได้เปิดเผยรัฐบาลภายใต้การนำของนายดูแตร์เต ตั้งเป้าจะทำให้ฟิลิปปินส์สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการผลิตข้าวให้เพียงพอต่อ ความต้องการบริโภคในประเทศภายใน 2 ปี โดยจะยังคงยินยอมให้มีการนำเข้าข้าวจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

นาย ลาวีนา กล่าวว่า จะมีการผลิตข้าวภายในประเทศอย่างเข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพึ่งพาตนเอง นับเป็นการสานต่อนโยบายที่รัฐบาลของประธานาธิบดี เบนิกโน อากีโน ซึ่งกำลังจะพ้นจากตำแหน่ง เคยให้สัญญาไว้โดยการทุ่มเงินหลายพันล้านเปโซใน โครงการด้านการเกษตร

ที่มา Oryza.com

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในเดือนมกราคม-เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 105,700 ตัน เพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับปริมาณ 105,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 63,300 ตัน ลดลง 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 2,600 ตัน ข้าวหอม 55,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 5,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.9% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 61%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 29,800 ตัน เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 27,300 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 2,500 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 28.2%)

จีนประมาณ 6,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 5.7%) ออสเตรเลียประมาณ 3,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.0%) กัมพูชาประมาณ 1,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.0%) และประเทศอื่นๆ รวม 2,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือนมกราคม-เมษายน 2559 มีปริมาณ 4,646 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 3,955 ตัน จีนจำนวน 268 ตัน สหรัฐจำนวน 247 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) อ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนเมษายน 2559 ทั้งหมดรวม 13,000 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 13,100 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา อ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,800 ตัน ลดลง 1.56 % เมื่อเทียบกับปริมาณ 319,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 174,600 ตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 11,300 ตัน ข้าวหอม 149,800 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 13,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 101,400 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 91,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆ รวม 9,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.2%) จีนประมาณ 20,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) สหรัฐอเมริกา 900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.3%) และประเทศอื่นๆ รวม 5,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

ที่มา สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department

ปากีสถาน

ผู้ส่งออกปากีสถานกำลังวางแผนที่จะขยายการส่งออกข้าวไปยังประเทศอิหร่านเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 600,000-700,000 ตันต่อปี โดยส่วนหนึ่งของแผนการนี้จะมีการเปิดสำนักงานของปากีสถานในนคร Tehran และ Mashhad ด้วย

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2559 ซึ่งเป็นเดือนที่ 10 ของปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม 2558-มิถุนายน 2559) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 421,235 ตันเพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 415,463 ตัน ในเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 20.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 348,252 ตัน ในเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 173 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2558

ในเดือนเมษายน 2559 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 48,833 ตัน (เพิ่มขึ้น 30.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 37,526 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 แต่ลดลง 19.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 60,994 ตันในช่วงเดียวกันของปี 2558) ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวนส่งออก 372,402 ตัน (ลดลง 1.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 377,937 ตัน ในเดือนมีนาคม 2559 แต่เพิ่มขึ้น 29.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 287,258 ตันในช่วงเดียวกันของปี 2558)

ทั้งนี้ ในช่วง 10 เดือนแรก (กรกฎาคม 2558-เมษายน 2559) ของปีงบประมาณ 2015/16 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,561,581 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 410,062 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3,151,519 ตัน) เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,296,439 ตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 449,659 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 2,846,780 ตัน) ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 1,549

ล้านเหรียญสหรัฐ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 375.6 ล้านเหรียญสหรัฐ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,173 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลดลง 11.4% เมื่อเทียบกับมูลค่า 1,750 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิ 519.4 ล้านเหรียญสหรัฐ และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 1,230 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2014/15 เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอตัว

ในปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.72 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14 โดยมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 2.035 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 6% เมื่อเทียบกับ 2.163 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2013/14 เนื่องจากภาวะราคาข้าวในตลาดโลกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 495,649 ตัน (ลดลง 25.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 667,523 ตัน ในปีงบประมาณ 2013/14) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ 3.43 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.73 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14)

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-10 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 879,266 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 9% เมื่อเทียบกับ ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-10 พฤษภาคม 2559 มีการส่งออกประมาณ 158,639 ตัน ลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

